

เกษตรโพสต์

วัน ๒ เดือน เม.ย. พ.ศ. ๕๖ หน้า ๗

ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดพัทลุง

เน้นพัฒนา 3 ด้าน พื้นที่ คน ผลิตภัณฑ์

นายชวล อ่อนเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า หลังจากจังหวัดพัทลุงได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องเมืองเกษตรสีเขียวของภาคใต้ ในสาขาเกษตรผสมผสาน คือ ข้าว ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และยางพารา ทางกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ได้ดำเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียวมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีที่ผ่านมามีจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรจำนวนกว่า 2,500 ราย รวมถึงแจกจ่ายการผลิตต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์สารเร่ง

พด.เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน วัสดุปูนใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน

การขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลุงนั้นจะเน้นการพัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาสภาพพื้นที่ คือเน้นส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 2.การพัฒนาดนอบรมถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมด้านการปรับปรุงดินทุกรูปแบบให้กับหมอดินอาสาที่เป็นเครือข่ายของสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงที่มีอยู่ประมาณ 600 ราย รวม

ถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้สามารถนำไปพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งภารกิจด้านการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาดนนั้นเป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ ส่วนด้านที่ 3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพาณิชย์ ที่จะช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค นำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

จังหวัดพัทลุง มีความได้เปรียบทางสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตร

อย่างหลากหลาย คือพื้นที่ดอนบนของจังหวัดเหมาะต่อการทำสวนผลไม้ หรือสวนยางพารา พื้นที่ตอนกลางเป็นนาข้าว พืชผัก ส่วนตอนล่างเป็นชายฝั่งทะเลก็เหมาะต่อการทำประมง ที่สำคัญจังหวัดพัทลุงยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม สุกรมากที่สุดภาคใต้ จึงมีวัตถุดิบมูลสัตว์ปริมาณมากเพียงพอที่จะนำมาทำปุ๋ยเพิ่มอินทรีย์วัตถุ เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินก็เชื่อมั่นว่าเกษตรกรจะสามารถหวนคืนสู่การผลิตที่พึ่งพาธรรมชาติ ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร จนผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองเกษตรสีเขียวได้ในที่สุด